
sþ. 620. Fyrirspurn [350. mál]
til fjármálaráðherra um öryrkjabifreiðir.

Frá Helga Seljan og Karvel Pálmasyni.

Hvernig verður komið til móts við þá öryrkja er keyptu bifreiðir á árinu 1986 og nutu þá
mjög skertrar fyrirgreiðslu?


